

# ว.การอาชีพศรีสำโรงจับมือภาคเอกชน...เสริมความรู้ได้ประสบการณ์ตรง

วิทยาลัยการอาชีพสุโขทัย เปิดสอนในหลายสาขาวิชา มีหลักสูตรวิชาชีพ ให้ได้คุณภาพมาตรฐานแบบอาชีวศึกษา โดยให้สอดคล้องกับความต้องการก้าวหน้าทางเทคโนโลยี สภาพเศรษฐกิจและวิถีชีวิตตามความต้องการของชุมชน ตลอดจนการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง คนมีอาชีพ และมีความรู้ที่ทำงานจริง

โดยเมื่อเร็วๆ นี้

ได้จัดกิจกรรมนำนักศึกษา นักเรียน ลงเรียนรู้ที่ทำงานจริง ร่วมกับภาคการศึกษา ระบบทวิภาคี ที่ฝึกอาชีพในสถานประกอบการจริง เพิ่มสมรรถนะปฏิบัติงาน ทักษะเป็นมืออาชีพ มีงานทำ ได้

เข้เรียนรู้งานจริงกับสถานประกอบการหลากหลาย อาทิ บริษัท 25๖๑ อินเทอร์เน็ต จำกัด บริษัท ไออีซี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)



บริษัท พร้อม เทคโนโลยีส จำกัด และบริษัท ฟิวเจอร์อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผนวกร่วมกัน 2 หน่วยงาน 2 องค์กร ได้ร่วมกันพัฒนาโครงการนี้ขึ้นมาจริง มีความสนใจในการเป็นมือ

ผอ.อาสนิตชัย จันทิวาสันต์ ผู้อำนวยการ





ตนเองได้ หลังจากศึกษาจบแล้วสามารถศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) อีก 2 ปี หรืออาจจะศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีก็ได้เช่นกัน หรือบางรายทำงานไปเรียนภาคพิเศษควบคู่กันไปก็ได้

ผอ.วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรงเส้นทางของคนที่เลือกสายอาชีพหลักจากที่เลือกเรียนโรงเรียนอาชีวศึกษาหลังจบชั้น ม.3 จะแบ่งเป็น 2 หลักสูตร ได้แก่หลักสูตร ปวช. คือ หลักสูตร



วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรงกล่าวว่า เมื่อเอ่ยถึงการศึกษาคือต่อสายอาชีวศึกษา นักเรียนที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 แล้วมีทางเลือกในการศึกษาต่อทางด้านสายอาชีพอีกทางหนึ่ง นั่นก็คือ ศึกษาต่อในโรงเรียนอาชีวศึกษา ซึ่งใช้เวลา

ในการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 3 ปี โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หน้าที่โดยตรงในการจัดการศึกษาวิชาชีพ เพื่อพัฒนากำลังคนระดับกึ่งฝีมือ ระดับฝีมือ จนถึงระดับผู้ชำนาญการเฉพาะสาขาวิชาชีพ ให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน สภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม นักศึกษาที่มีความสามารถและการเรียนรู้ฝึกฝนอย่างตั้งใจ เมื่อจบมาสามารถเป็นผู้ปฏิบัติงานทั้งหัวหน้างานหรือเป็นผู้ประกอบการ และการประกอบอาชีพอิสระได้ โดยเน้นการแก้ปัญหาสร้างองค์ความรู้ในอาชีพ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ เป็นระดับการฝึกวิชาชีพระดับพื้นฐานในงานสายอาชีพนั้น ๆ ซึ่งสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ตามความรู้ที่เรียน หลักสูตร ปวส. คือ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเป็นระดับความรู้ที่สูงขึ้นจาก ปวช. โดยเน้นความรู้เฉพาะมากขึ้นมีความรู้ความชำนาญพิเศษมากขึ้น การศึกษาในทั้งสายสามัญและสายอาชีวศึกษาสามารถพัฒนาต่อสำหรับการศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้ทั้งสิ้น นักเรียนทั้งสองสายสามารถเรียนต่อในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ได้เหมือนกัน.

สุริยา ดวงมา